



ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย
เรื่อง นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

การกีฬาแห่งประเทศไทยยึดมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการและบุคลากรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินการตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสในการพัฒนา การกีฬาแห่งประเทศไทยให้เติบโตยั่งยืนและลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม มีความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี และให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
2. การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล สามารถตรวจสอบได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. การกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชนใกล้เคียง
4. การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการแสดงเจตนาขององค์กรที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ มีการกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและดำเนินการค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ รวมไปถึงถ่ายทอดและสื่อสารการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการกำกับติดตามและจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบบริหารจัดการ

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์สอดคล้องตามบริบทขององค์กร โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณากำหนดแผนงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ

ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

๑. การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการทบทวนประสิทธิผลและความเหมาะสมของปัจจัยความยั่งยืน ตามบริบทขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร

๒. การกีฬาแห่งประเทศไทยสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ทั้ง ๑๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๒) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ๓) สมาคมกีฬาอาชีพ ๔) สโมสรกีฬาอาชีพ ๕) ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ๖) คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา ๗) จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ๘) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๙) สำนักงานงบประมาณ ๑๐) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๑๒) บุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑๓) ชุมชนที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาวและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของการกีฬา แห่งประเทศไทยอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ

๓. การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรรับทราบและตระหนักถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานค่านิยมขององค์กร โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานของการกีฬา แห่งประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายเดือน และมีการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ โดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก



(ประวิต วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย